

รายงานการประชุม

การประชุมภาคีเครือข่ายสุขภาพตำบลธงธานี เพื่อคืนข้อมูลผลการดำเนินงานด้านสุขภาพ ปี ๒๕๖๑
และเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการแก้ปัญหาสุขภาพ ปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลธวัชบุรี

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

นโยบายด้านสุขภาพของโรงพยาบาลธวัชบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (นายแพทย์ประกาศ

เจริญราษฎร์ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธวัชบุรี)

นายแพทย์ประกาศ เจริญราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธวัชบุรี นำเสนอนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข นโยบายของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดและแนวทางการดำเนินงานด้าน
สุขภาพของโรงพยาบาลธวัชบุรี

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองการประชุมครั้งก่อน

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

วาระที่ ๔.๑ สรุปผลการดำเนินงานด้านสุขภาพของภาคีเครือข่ายสุขภาพตำบลธงธานี (นางสาวรุ่งนภาภรณ์
ประชาไฉน : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)

นางสาวรุ่งนภาภรณ์ ประชาไฉน นำเสนอผลการดำเนินงานด้านสุขภาพของโรงพยาบาล
ธวัชบุรีร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพตำบลธงธานี ในภาพรวมของอำเภอธวัชบุรีเปรียบเทียบเป็นรายตำบล
(นำเสนอในรูปแบบ power point)

วาระที่ ๔.๒ แนวทางการดำเนินงานด้านสุขภาพของภาคีเครือข่ายสุขภาพตำบลธงธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
(นางวรรณธิชาพร สุพรรณอ่วม : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)

ผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับภาคีเครือข่ายในชุมชนชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้าน
สุขภาพของภาคีเครือข่ายสุขภาพตำบลธงธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และขอความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย
ดังนี้

๑.นางวรรณธิชาพร สุพรรณอ่วม หัวหน้ากลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์กรรวม รพ.ธวัชบุรีแจ้ง
แนวทางการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มแม่และเด็ก

-ขอความร่วมมือ อสม./ผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการค้นหาหญิง
ตั้งครรภ์ให้มาฝากครรภ์ก่อน ๑๒ สัปดาห์ เพื่อจะได้รับเกลือเสริมไอโอดีน ยาเสริมธาตุเหล็ก และแคลเซียม
ตามระยะเวลาที่กำหนด ป้องกันความพิการ ๖ ประเภทของทารกในครรภ์ รวมทั้งได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ
และ IQ

-ขอความร่วมมือ อสม./ผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแจ้งข้อมูลหญิง
หลังคลอดในเขตที่คลอดที่ รพ.อื่น เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ติดตามเยี่ยมหลังคลอด ดูแลสุขภาพมารดาและทารก
และให้บริการทบทวนเกลือของแพทย์แผนไทย

๒.นางสาวศิริรัตน์ ปัญจมาตย์ (นักจิตวิทยา)

-ในกลุ่มเด็กวัยเรียน รพ.ธวัชบุรีขอความร่วมมือในการตรวจคัดกรองเด็กที่มีปัญหาการเรียน/สมาธิสั้น และส่งต่อข้อมูลเด็กที่มีปัญหาเพื่อให้นักจิตวิทยา/พยาบาลสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นตรวจซ้ำและให้การช่วยเหลือที่ถูกต้อง

-กลุ่มเด็กปฐมวัย จนท.ขอความร่วมมือ อสม.ค้นหาเด็กกลุ่มเป้าหมายอายุ ๙, ๑๘, ๓๐, ๔๒ เดือน ตามรายชื่อที่แจ้งแต่ละเดือน มาตรวจพัฒนาการในวันเวลาราชการด้วย

๓.นางสาวนิรุฐธา ยะราไสย์ (พยาบาลวิชาชีพ)

-ในกลุ่มผู้สูงอายุ รพ.จัดบริการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพและแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง ติดสังคม และจัดบริการดูแลตามกลุ่มดังกล่าว กลุ่มป่วยติดเตียง มี care giver (ผู้ดูแลผู้สูงอายุ) : ผู้สูงอายุป่วย คิดเป็นสัดส่วน ๑ : ๓ ปัจจุบันมีผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ๔๙ คน(เฉพาะสิทธิบัตรทอง, สิทธิเบิกได้ ๑๕ คน) ผู้สูงอายุติดเตียงส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไตเสื่อม โดย สปสช. จัดงบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท/คน เป็นค่าตอบแทน care giver

-ผลการดำเนินงานคัดกรองและผ่าตัดต่อกระจกโดยแพทย์จาก รพ.บ้านแพ้ว ผู้สูงอายุของตำบลธงธานีผ่านเกณฑ์ได้รับการผ่าตัดจำนวน ๖๐ คน แต่มีผู้สูงอายุบางคนที่ไม่ได้รับการตรวจคัดกรองเนื่องจากไม่อยู่บ้านในช่วงที่มีการคัดกรอง/ผ่าตัด และไม่ได้รับข่าวสาร จึงขอความร่วมมือจาก อสม./ผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์และติดตามผู้สูงอายุมาตรวจคัดกรองให้ครอบคลุมในปี ๒๕๖๒

-ในกลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้าย รพ.จัดบริการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดยมีการติดตามเยี่ยมดูแลที่บ้าน มีการสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆเช่นวัสดุอุปกรณ์ทำแผล เตียงปรับระดับได้ ที่นอนลม ซึ่งบางส่วนได้รับการบริจาคจากชุมชน

๔.นางสาวปิยะมาศ เออมอมนันต์(ทันตแพทย์)

-งานทันตสาธารณสุขชุมชน ทันตแพทย์ปิยะมาศ เออมอมนันต์ ผู้รับผิดชอบตำบลธงธานี แจ้งว่าผลการเข้าถึงบริการทันตกรรมของประชาชนตำบลธงธานีน้อยกว่าตำบลอื่น แนวทางการดำเนินงานปี ๒๕๖๒ จึงเน้นหนักงานเชิงรุกคือจะออกให้บริการตรวจฟันเป็นรายครอบครัวทุกหมู่บ้าน มีแผนการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ(care giver)ให้สามารถให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลฟันแก่ประชาชนในชุมชนได้ โดยจะบูรณาการเข้ากับการอบรมฟื้นฟู care giver ในงานการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว(LTC) และมีแผนในการของบจากกองทุนตำบล เพื่อจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมทางทันตกรรมในพื้นที่ตำบลธงธานีและตำบลบึงนคร

๕.นายสุทธิพงษ์ มีชำนาญ (เภสัชกร)

-งานเภสัชกรรมชุมชน แจ้งแนวทางการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล(RDU)ส่งเสริมการใช้ยาอย่างปลอดภัยในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ การใช้ยาในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง เด็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ และการเฝ้าระวังการใช้ยาสเตียรอยด์(Steroid)

๖.นางสาวรุ่งนภาภรณ์ ประชาไณย์ (นักวิชาการสาธารณสุข)

-งานหลักประกันสุขภาพ ประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิในการรักษาพยาบาลของประชาชน ในส่วนของสิทธิบัตรทอง กรณีมีการย้ายถิ่นที่อยู่บ่อย ประชาชนสามารถขอเปลี่ยนหน่วยบริการได้ ๔ ครั้ง/ปี หลักฐานประกอบการขอเปลี่ยนหน่วยบริการได้แก่สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

-ในกลุ่มเด็กนักเรียน ฝากประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองนักเรียนที่มีภูมิลำเนาออกเขตพื้นที่อำเภอธวัชบุรี ให้ดำเนินการตรวจสอบสิทธิและย้ายสิทธิเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงบริการ เช่นการตรวจสุขภาพนักเรียน การเข้ารับบริการที่ รพ.ธวัชบุรี โดยประสาน/ติดต่อได้ที่งานประกันสุขภาพฯ รพ.ธวัชบุรี

๗.นางวิมลรัตน์ เสนารัตน์)

-งานแพทย์แผนไทย ปี๒๕๖๒ อำเภอธวัชบุรีประกาศเป็นเมืองสมุนไพร ๒ ตำบล ได้แก่ตำบลธงธานีและตำบลบึงนคร จะมีการนำสมุนไพรมาแปรรูปเป็นยาจึงต้องการสมุนไพรที่ปลอดภัย จะตั้ง

เป็นคณะกรรมการเมืองสมุนไพรมอบหมายนายอำเภอเป็นประธาน และขอเชิญทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมเป็น
คณะกรรมการด้วย กิจกรรมเมืองสมุนไพรมีดังนี้

๑. ส่งเสริมให้วัดตฤติบสมุนไพรรวมถึงผักสมุนไพรมีความปลอดภัย เพื่อสร้างความ
มั่นใจให้กับผู้บริโภค

๒. การจัดอบรมให้ความรู้การใช้ยาสมุนไพรรักษา/อสม./ครู ตำบลละ ๕ คน

๓. ดำเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดหวานมันเค็มในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

๔. ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และปลูกไม้มงคลในโรงเรียน เช่น ผาง กำแพงเจ็ดชั้น

เป็นต้น เพื่อใช้เป็นยาสมุนไพรรักษา

๘. นายบรรจง สูงสันเขต (นักวิชาการสาธารณสุข)

-การดำเนินการเฝ้าระวังโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในปี ๒๕๖๒ จะ
เน้นหนักในการรณรงค์ให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียน

-การป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๑ ตำบลธงธานีไม่มีผู้ป่วยไข้เลือดออก ขอขอบคุณ
อสม./ผู้นำชุมชนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกตลอดทั้งปี

-การรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แจ้งสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ล่าสุดพบสุนัขหัว
บวมที่ตำบลบึงนคร ในส่วนของตำบลธงธานีหากพบกรณีสุนัขมีอาการเข้าข่ายสงสัยจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ให้
รีบแจ้งปศุสัตว์เพื่อดำเนินงานควบคุม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๕.๑ การจัดทำแผนงาน/โครงการแก้ปัญหาสุขภาพตำบลธงธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (นางสาวยุพา
รัตนเวฬุ : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ, นางสาวรุ่งนภาภรณ์ ประชาไฉน : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)

ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน ชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการแก้ปัญหา
สุขภาพตำบลธงธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยขอทราบปัญหา/อุปสรรค ความต้องการ และข้อเสนอแนะจาก
ภาคีเครือข่าย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำแผนงาน/โครงการต่อไป
มีข้อเสนอแนะจากภาคีเครือข่าย ดังนี้

โรงเรียน

-รพ.มีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันแล้ว แต่
แนวทางในการแก้ไขยังไม่ค่อยมี เช่น เรื่องการฝึกทักษะการปฐมพยาบาล, การช่วยฟื้นคืนชีพในกลุ่มเด็ก
นักเรียน เสนอให้จัดทำโครงการฝึกทักษะเด็กทุกโรงเรียน เหมือนโครงการป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำ

-การคัดกรองเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ได้รับความร่วมมือจากทาง รพ.เป็นอย่างดี
ดี ขอเสนอให้มีการตรวจคัดกรองทุกชั้นเรียน

-ครูและนักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยา ฤทธิ์ และผลข้างเคียงของ
ยา เสนอให้เภสัชกรนำความรู้เรื่องยาเข้าสู่สถานศึกษาด้วย

ผู้นำชุมชน

-เสนอให้เภสัชกรออกให้ความรู้เรื่องการใช้อย่างถูกต้องแก่ประชาชนทุกหมู่บ้าน
รวมทั้งงานอื่นๆด้วย เช่นงานทันตกรรม หรืองานที่ประชาชนควรรับรู้ ผู้นำชุมชนจะประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้
ชาวบ้านเข้าร่วมรับฟัง

-หมู่ ๖ บ้านจิวเคยได้รับการสนับสนุนเครื่องเสียงจากโรงพยาบาลราชบุรีให้จัด
กิจกรรมออกกำลังกายในชุมชน ตอนนี้ขาดผู้นำในการออกกำลังกาย จึงขอให้สนับสนุนเรื่องผู้นำการออกกำลังกาย
ในชุมชน เช่น จัดฝึกอบรม/ฝึกสอนแกนนำของหมู่บ้าน เป็นต้น

-สมาชิกที่มาออกกำลังกายด้วยการเดินแอโรบิกที่หอประชุมโรงพยาบาลราชบุรีทุก
วันจันทร์-พุธ เสนอขอให้มีการส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีผลดีต่อสุขภาพ

อสม.

-เสนอให้เภสัชกรออกให้ความรู้เรื่องการช้ยาที่ถูกต้องแก่ อสม.ในวันประชุมประจำเดือนของ อสม.ทุกเดือน

ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนจะนำข้อมูลที่ได้รับจากการประชุมเสนอให้ผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาในการจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพให้ตรงตามความต้องการของชุมชนต่อไป

วาระที่ ๕.๒ โครงการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพตำบลธงธานี (นายบุญเพ็ง แม่นศิริ : ประธาน อสม.เทศบาลตำบลธงธานี)

เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตำบลธงธานีใส่ใจในเรื่องการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพมากขึ้น ชมรม อสม.เทศบาลตำบลธงธานี ร่วมกับโรงพยาบาลราชบุรี และเทศบาลตำบลธงธานี จึงจัดทำโครงการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ พื้นที่เทศบาลตำบลธงธานี เสนอของบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลธงธานี จึงประชาสัมพันธ์ให้ภาคีเครือข่ายรับทราบเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
ไม่มี

บันทึกการประชุม

(นางสาวยุพา รัตนเวฬุ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
งานสุขภาพภาคประชาชน

- ทราบ
- เห็นชอบตามเสนอ
- อนุมัติ
- ติดประกาศ
- แจงหัวหน้า.....
- ดำเนินการ.....
-
-
-

(นายประกาศ เจริญราษฎร์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี